



# Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 4 ฉบับที่ 161 ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2558

ช่วงวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2558

## ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- พาณิชย์ฯ เผยส่งออก มิ.ย. ติดลบ 7.87% ติดลบต่อเนื่อง 6 เดือน และปรับตัวลดลงมากที่สุดรอบเกือบ 4 ปี
- สศก. คาดผลผลิตข้าวปีนี้จะลดลงเหลือ 23 ล้านตัน จากอิทธิพลภัยแล้ง
- ค่าเงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ 6 ปี หลังสหรัฐฯ มีแนวโน้มขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- บสย. เผยยอดค้ำฟุ้ง 6 เดือนเพิ่มขึ้น 61%

กระทรวงพาณิชย์เผยตัวเลขการส่งออกเดือนมิถุนายน 2558 มีมูลค่า 18,161 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.87 ซึ่งเป็นการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 และปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบ 3 ปี 6 เดือน นับจากเดือนธันวาคม 2554 ที่การส่งออกปรับตัวลดลงร้อยละ 8.15 ส่งผลให้การส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 (มกราคม-มิถุนายน) มีมูลค่า 106,855 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.84 โดยสาเหตุที่ทำให้การส่งออกในเดือนมิถุนายนลดลงเนื่องจากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงร้อยละ 7.7 โดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 19.1 จากการลดลงของการส่งออกกระทะที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 48.3 จากการเปลี่ยนรุ่นการผลิตกระทะของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ จากตัวเลขการส่งออก 6 เดือนแรกของปี ส่งผลให้กระทรวงพาณิชย์เริ่มยอมรับว่าเป้าหมายการส่งออกที่คาดการณ์ครั้งก่อนที่จะขยายตัวร้อยละ 1.2 น่าจะเป็นไปได้ยากและอยู่ในระหว่างการทบทวนตัวเลขคาดการณ์ส่งออกในปีใหม่นี้ใหม่ หลังจากที่หลายหน่วยงานได้ออกปรับประมาณการณ์การส่งออกในปีนี้อยู่ในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดยกระทรวงพาณิชย์คาดว่าสถานการณ์การส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังจะมีปริมาณคำสั่งซื้อเข้ามามากขึ้น ประกอบกับการกลับเข้าสู่ภาวะปกติของการส่งออกยานยนต์ และแนวโน้มเงินบาทที่อ่อนค่า จะช่วยให้มูลค่าการส่งออกของไทยกลับมาฟื้นตัวเป็นบวกได้ในช่วงไตรมาส 4 **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เผยจากสถานการณ์ภัยแล้งน่าจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวปีนี้อยู่ที่ประมาณ 23 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งเดิม สศก. ได้พยากรณ์ไว้ว่าผลผลิตข้าวในปี 2558 จะลดลงจากปีที่ผ่านมาจาก 36 ล้านตันข้าวเปลือก เหลือเพียง 27 ล้านตันข้าวเปลือก แต่ด้วยอิทธิพลจากภัยแล้งที่รุนแรงกว่าที่คาดการณ์ รวมถึงผลกระทบจากการลดพื้นที่ปลูกและชะลอการปลูกน่าจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวลดลงไปอีก ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้มีมาตรการแก้ปัญหาภัยแก่เกษตรกร เช่น การให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน หรือจะเป็นการสร้างงานให้เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ชดเชยรายได้ที่หายไปจากการทำนาซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผลกระทบดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร ซึ่งหากขยายวงกว้างขึ้นก็อาจส่งผลกระทบต่อภาระหนี้และหนี้ครัวเรือนในระดับประเทศต่อไป

**ค่าเงินบาท ณ สิ้นสัปดาห์ (31 กรกฎาคม 2558) อยู่ที่ระดับ 35.17 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าที่สุดในรอบ 6 ปี** และปรับตัวอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อนจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นและมีแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยชัดเจนมากขึ้น ผนวกกับเศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงชะลอตัวต่อเนื่องส่งผลให้หลายสถาบันยังคงปรับลดอัตราขยายตัวของประเทศอย่างต่อเนื่อง และตัวเลขการส่งออกของประเทศไทยที่ติดลบต่อเนื่องติดต่อกัน 6 เดือน **บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)** เปิดเผยผลดำเนินงานการค้าประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ในรอบ 6 เดือน ระหว่าง 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2558 ว่า **เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมียอดค้ำประกันสินเชื่อเป็นวงเงินค้ำประกันสินเชื่อรวม 41,921 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 61 จากปี 2557 ขณะที่ผู้ใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อเท่ากับ 24,571 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 137 จากปี 2557** โดยในเดือนมีนาคม บสย. มียอดค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดในรอบ 6 เดือน ขณะที่ในเดือนมิถุนายนมีจำนวนผู้ขอใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ



24 ปีของ บสย. จากผลการดำเนินงานของ บสย. ในครึ่งปีแรกสะท้อนให้เห็นว่าแม้สภาวะเศรษฐกิจของไทยจะอยู่ในช่วงซบเซาแต่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นจากการที่ บสย. เข้ามาเป็นตัวกลาง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีเม็ดเงินในการเสริมสภาพคล่องและหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในครึ่งปีหลัง บสย. มีแผนปรับเป้าการค้าประกันเป็น 100,000 ล้านบาท ร่วมกับธนาคารออมสิน ไทยพาณิชย์ ทีสโก้ เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยตามนโยบายของภาครัฐ

## เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- Fed มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0-0.25%
- จีดีพีสหรัฐฯ ไตรมาส 2/58 ขยายตัว 2.3%
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยูโรโซน ก.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 104.0
- ภาคการผลิตจีนเดือน ก.ค. 58 หดตัวต่ำสุดในรอบ 15 เดือน
- ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง จากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันล้นตลาด

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ตลาดมุ่งให้ความสนใจกับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ซึ่งผลการประชุมสรุปว่า **ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0-0.25 ต่อไป** ขณะที่ **สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ รายงานตัวเลขจีดีพีของสหรัฐฯ ในไตรมาส 2/2558 ครั้งที่ 1 ขยายตัวร้อยละ 2.3** เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือเป็น การกลับมาเติบโตอีกครั้งหลังจากที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.6 ในไตรมาสแรก ผลจากการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับเศรษฐกิจยูโรโซน **ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence Index) ของยูโรโซนในเดือนกรกฎาคม 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 104.0** จากระดับ 103.5 ในเดือนมิถุนายน 2558 หลังตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินของกรีซ และคาดว่าสถานการณ์ในยูโรโซนน่าจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ด้านเศรษฐกิจจีนผลสำรวจขึ้นต้นภาคการผลิตของจีนในเดือนกรกฎาคม 2558 **ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 48.2** จาก 49.4 ในเดือนมิถุนายน ถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 15 เดือน

สำหรับราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 52.77 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หลังตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันล้นตลาดจากการส่งออกน้ำมันที่เพิ่มขึ้นของอิรัก และตัวเลขขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น

## ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (3-7 สิงหาคม 2558)

- กระทรวงพาณิชย์แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนกรกฎาคม 2558
- การจ้างงานนอกภาคการเกษตร และอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ